

Quý vị có đọc Kinh Thánh bao giờ chưa? Kinh Thánh là một quyển sách khá dày, khoảng 1,400 trang. Nhưng quý vị có biết là có quyển Kinh Thánh dày đó có thể tóm tắt lại chỉ trong một câu mà thôi không? Câu đó như sau:

Vì Đức Chúa Trời yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sống đời đời (Phúc Âm Giăng 3:16)

Thật vậy, chúng ta đọc nhiều điếu trong Thánh Kinh, nhưng chỉ Kinh Thánh có thể thu gọn lại trong một câu ngắn mà Bản văn đã được nghe. Lời Kinh Thánh đó mô tả về sự thể của Đức Chúa Trời, về tình thế của Ngài, về kế hoạch hay chương trình của Ngài và của Chúa Giê-xu, về đáp ứng của con người, về hình phạt, về ý nghĩa của đời sống... Nói khác đi, mọi khía cạnh của đời sống con người đều nằm trong câu Thánh Kinh này. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào từng điếu một.

Trước hết, câu Kinh Thánh này cho thấy Đức Chúa Trời có thể và chúng ta không cần phải chứng minh. Câu Kinh Thánh này coi sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là điếu tự nhiên, là điếu hiển nhiên mà ta không cần phải chứng minh, cũng giống như câu mở đầu của Kinh Thánh: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất.” Dĩ nhiên trên đời này có những người không tin có Đức Chúa Trời, cũng có những người nghi ngờ không biết có Chúa hay không, nhưng dù người ta tin hay không tin, Chúa vẫn có thể, Chúa vẫn hiện hữu. Thật ra, phần nhân Thiên Chúa là bản tính tự nhiên của Ngài hiện hữu của con người, con người cũng tình làm điếu đó dù sâu kín trong đáy lòng ai cũng biết rằng Thiên Chúa có thể. Thiên Chúa đã bày tỏ cho chúng ta biết về Ngài bên ngoài qua vũ trụ, và trong, thiên nhiên, bên trong qua lòng tâm bà ý thể của Đức Chúa Trời chúng ta, nhưng bao nhiêu người trong chúng ta nghe tiếng phán của Ngài qua những điếu đó? Chúng ta cần tĩnh tâm, lắng lòng để nghe được tiếng phán của Thiên Chúa.

Câu Kinh Thánh tôi vừa đọc chứng minh cho thấy Thiên Chúa thể hiện, câu đó cũng cho thấy Thiên Chúa yêu thế gian: “Đức Chúa Trời yêu thế gian.” Ý niệm về tình thế của Thiên Chúa là điếu tự nhiên người ta thấy khó hiểu khi nhìn vào thiên tai và những bất hạnh của con người. Sự đau khổ của con người là một sự hủy diệt nhưng con người sự không bao giờ hiểu được hoàn toàn cho đến ngày chúng ta đi đến với Đức Ông Tô Họa của chúng ta. Tuy nhiên có một vài điếu mà chúng ta có thể biết được và chúng ta cần sống với những gì mình biết hơn là với những gì mình không biết. Lời Chúa dạy:

Nhưng sẽ bí mật thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta nhưng nhưng sẽ bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm theo... (Phúc truy n 29:29)

Đúng ý là có những điều chúng ta không hiểu được mà chúng ta phải chấp nhận đó là điều thuộc về Chúa. Tuy nhiên nhưng gì cần biết thì Chúa đã cho chúng ta biết để chúng ta làm. Con người gì hiểu hơn không thể biết tất cả và chúng ta chỉ cần làm và sống với những gì mình biết.

Chúng ta biết thời gian này đã được tạo dựng, mọi điều Thiên Chúa tạo dựng đều được Kinh Thánh mô tả là mọi điều Chúa làm là tốt lành. Tất cả mọi việc được tạo lành cho đến khi tất cả đổ chen vào. Tất cả đã được phân rã con người và Thiên Chúa và đau khổ đã bắt đầu từ đó. Song song với Đức Chúa Trời yêu thế gian, chúng ta phải biết Đức Chúa Trời chí công. Ngài là Đức Chúa Trời công bằng và thánh khiết tuyệt đối. Thánh Kinh cho biết “Đức Chúa Trời chúng ta là đấng lạ hay siêu đời.” Chúng ta không thể đùa với lạ thế nào thì đời với Đức Chúa Trời chúng ta cũng không thể coi thường đức thánh khiết của Ngài. Nhưng trong thánh khiết đó, Thiên Chúa cũng là Đức Chúa Trời yêu thế gian, và trong hòa hiệp của hai bản tính đó, chúng ta có chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa qua Chúa Giê-xu mà Thánh Kinh gọi là Con Một của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời yêu thế gian thế gian đời này đã ban Con Một của Ngài.”

“Con Một” chúng ta hiểu có ý nghĩa thông thường là người con duy nhất nhưng mang một ý nghĩa cao hơn bao gồm ý nghĩa đức khiết vô nhiễm, tuyệt đối không có ai giống như Ngài. Cái tuyệt đối đó nằm ở chỗ Ngài là Đức Chúa Trời hoàn toàn và Ngài cũng là con người hoàn toàn. Đức Chúa Giê-xu là Con Một của Đức Chúa Trời nghĩa là Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Trong đời sống đó, không có ai giống như Ngài, Ngài là Đức Chúa Trời khiết vô nhiễm. Chỉ trong đời sống đó, Chúa Giê-xu mới có thể cứu rỗi và giải thoát con người. Công lý đòi hỏi phải có hình phạt, Đức Chúa Trời thánh khiết không thể không hình phạt con người nhưng Đức Chúa Trời yêu thế gian đã dùng giải pháp Chúa Giê-xu mang thân xác con người để chịu án phạt thế cho con người, do đó công lý và tình thương của Đức Chúa Trời đều được thể hiện và đó chính là cốt lõi của Phúc Âm.

Phúc Âm là tin vui, tin mừng. Tin mừng đó là con người tất cả phải hình phạt đã có Chúa Giê-xu mang thân xác con người chịu hình phạt thế cho con người. Con người không phải chịu hình phạt nữa nếu chúng ta chấp nhận giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Và đó là phần còn lại của câu Kinh Thánh: “Hãy cho mọi ai tin Con Một, không bị hư mất mà được sống đời đời.”

Hai chữ “hãy cho” nói lên mục đích. Chúa Giê-xu giáng trần làm người chỉ với một mục đích là cứu rỗi con người nhưng với một điều kiện là con người phải tin. Đức tin lòng tin của chúng ta với Đức Chúa Trời yêu thế gian, nơi giải pháp cứu rỗi của Ngài qua Chúa Giê-xu là điều kiện tiên

Quyết định kinh nghiệm sống sống đời đời. Sống sống đời đời là thoát khỏi án phạt đời sau và sống một cuộc đời có ý nghĩa ngay trên trần gian này. Tất cả chúng ta đều biết là trỗi dậy sau rồi mình cũng phải trả giá cõi đời này. Đời này chết là tạm và cõi vĩnh hằng là đời mà sâu kín trong tâm hồn ai cũng biết là có cõi vĩnh hằng đó. Vậy thì, nói cho cùng, vấn đề của con người là gì?

Vấn đề của con người là mối tương quan giữa con người với Đấng tạo Hóa. Chúng ta không thể phủ nhận Ngài vì dù cảnh tình khốn khổ, Thiên Chúa vẫn hiện hữu và yêu thương. Ngài bày tỏ tình thương của Ngài qua sự có mặt của Chúa Giê-xu trên cõi đời này 2,000 năm trước trong thân xác con người của chúng ta, mang tội của chúng ta, chịu chết thay cho chúng ta và sau ba ngày Chúa đã sống lại mình chứng Ngài chính là Con Đấng Chúa Trời. Đó là Phúc Âm mà các môn đồ của Chúa đã rao giảng suốt 2,000 năm qua và hôm nay đến với Bọn.

Đấng Chúa Giê-xu hứa rằng:

Phúc Âm này và những Đấng Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bầy giết sống cùng sống (Phúc Âm Ma-thi-ơ 24:14)

Mọi mặt người trên trần gian này phải ít nhất một lần được nghe về Phúc Âm của Chúa và quyết định cho mình. Quyết định tiếp nhận hay quyết định khốn khổ. Hôm Nay tiếp nhận quyết định đến với Bọn, Bọn tiếp nhận hay khốn khổ? Tiếp nhận Bọn sẽ kinh nghiệm sống sống đời đời của Chúa. Khốn khổ Bọn sẽ hòng vòng đời đời. Thiên Chúa đã làm tất cả, chúng ta chỉ cần tin:

Vì Đấng Chúa Trời yêu thương thương gian đời này đã ban Con Một của Ngài hứa cho ai tin Con này, không bắt họ một mà được sống sống đời đời (Phúc Âm Giảng 3:16)

Mục sư Nguyễn Văn Thanh
Chủ tịch Hội Truyền Phát Thanh Tin Lành